



ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเสริม เพื่อเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาหรือบริการอื่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗ และเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๒๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหาร ทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่องการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของ ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (EP) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนละ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของ ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริม ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science - Math Program : SMP) ระดับ ประถมศึกษา จำนวน ๔,๕๐๐ บาท

๓. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของ ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (MEP) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความ เป็นเลิศของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ระดับก่อนประถมศึกษา ภาคเรียนละ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

๔. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของ ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Pre - SMP) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Pre - Science and Math Program : Pre -SMP) ระดับก่อนประถมศึกษา ภาคเรียนละ จำนวน ๔,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(สมเด็จพระ สุขการ)

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่